



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2554

โครงการรับจำนำข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์กร่อยชานา-โรงสีเมินหน้าไม่ร่วม

นายชาญชัย รัชนีธนารักษ์ นายก สมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวยอมรับว่า ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้น ขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวบ้างแล้ว เนื่องจากการขนส่งทางน้ำในเส้นทางหลัก คือแม่น้ำเจ้าพระยาไม่สามารถเดินเรือได้และโกดังส่วนใหญ่ก็อยู่ในจังหวัดแถบภาคกลางที่ต้องอาศัยการเดินเรือทางแม่น้ำเจ้าพระยา และหากน้ำยังไม่ลดในอีก 2 เดือน ก็จะมีส่งผลกระทบต่อ เพราะไม่สามารถขนส่งข้าวได้

รวมทั้งผลผลิตที่ลดลงจากน้ำท่วม ก็ทำให้ข้าวขาดตลาด และโกดังในภาคกลาง 5-6 แห่งจมน้ำ บางแห่งมีข้าวกว่า 4 พันตัน ได้รับความเสียหายทั้งหมด อย่างไรก็ตามก็คาดว่าชานาจะสามารถปลูกข้าวปลอดใหม่ออกมาชดเชยได้ ซึ่งรัฐบาลเองต้องมีการบริหารจัดการเรื่องการระบายข้าวที่มีประสิทธิภาพเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตข้าวและส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนระบายข้าวเพราะทุกประเทศทั่วโลกต้องมาซื้อข้าวจากไทยอยู่แล้ว นอกจากนี้ ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีผลผลิตข้าวออกมาจำนวนมากรวมแล้วกว่า 10 ล้านตัน ซึ่ง คาดว่าส่วนใหญ่ชานาจะเลือกขายตัวเอง แทนการนำข้าวเข้าโครงการรับจำนำ เพราะมีความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร และบางพื้นที่ไม่สะดวกในการเดินทาง เพราะปัจจุบันแม้จะการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่ออนุญาตให้มีการรับจำนำข้ามเขตแล้วก็ตาม ซึ่งสมาคมเห็นว่าเรื่องดังกล่าวควรให้โรงสีเข้ามามีส่วนร่วมเพราะอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว และควรลดเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคในการรับจำนำลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท่วมด้วย

นอกจากนี้รัฐบาลควรเปิดรับจำนำข้าวยุ่งฉางด้วย เพราะที่ผ่านมารัฐบาลชุดก่อนๆ เคยเปิดรับจำนำมาก่อน ซึ่งเป็นผลดี ที่ทำให้ชานาไม่ต้องเร่งขายข้าว แต่เลือกที่จะเก็บไว้ในช่วงฉาง และแบ่งขายในช่วงราคาที่เหมาะสมและมีการเก็บรักษาพันธุ์ข้าวไว้บริโภคและปลูกในฤดูกาลต่อไป แต่การที่รัฐบาลกำหนดว่าข้าวที่จะรับจำนำต้องเป็นข้าวใหม่เท่านั้น ทำให้ชานาที่ต้องการเงินจำนวนมากเลือกที่จะนำข้าวที่เก็บเกี่ยวได้เข้าโครงการให้มากที่สุดเพราะได้ราคาดี ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชานาเองเพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องซื้อข้าวเพื่อบริโภคในราคาที่สูง และยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศในอนาคต

ตอนนี้ทั้งโรงสี ชานาเห็นว่าโครงการรับจำนำมีขั้นตอนที่ยุ่งยากจึงไม่สนใจร่วมโครงการจึงเลือกซื้อ ขายข้าวกันเองแม้จะมีราคาต่ำกว่าราคาที่ได้รับจำนำแต่เพื่อความสะดวกได้เงินเร็วทำให้ชานาเลือกที่จะขายข้าวโดยตรงกับโรงสี ส่วนโครงการรับจำนำก็น่าห่วงว่าอาจมีโรงสี ไม่เพียงพอในการรองรับข้าวในโครงการเพราะบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และบางส่วนก็เห็นว่าขั้นตอนการรับจำนำยุ่งยากและไม่อยากตกเป็นจำเลยข้อหาทุจริตจึงเลือกที่จะซื้อข้าวโดยตรงกับชานาดีกว่าเพื่อความสบายใจแทนการเข้าร่วมโครงการรับจำนำโดยปัจจุบันมีโรงสีเข้าร่วมโครงการรับจำนำ 300-400 โรงเท่านั้น นายชาญชัย กล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

"อศส."เจอไวยประมูลข้าวธงฟ้าหึ่ง เจียแม็งคว่าโควตา 500 ล้าน ชงราคาบรรจุถุงเพิ่ม 2 เท่า

แหล่งข่าวระดับสูงจากวงการข้าว เปิดเผยว่า ภายหลังจากองค์การคลังสินค้า (อศส.) อนุมัติให้ บริษัทเจียแม็ง จำกัด ยื่นซองประมูลขอเป็นผู้รับปรับปรุงและบรรจุข้าวถุงธงฟ้าเพียงรายเดียวเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อจัดทำข้าวถุงธงฟ้าทั้งหมด 1 แสนตัน มูลค่ากว่า 520 ล้านบาท ขนาดบรรจุถุงละ 5 ก.ก. ค่าจัดทำถุงละ 26 บาท ราคาสูงกว่าการประมูลข้าวถุงธงฟ้าครั้งแรกที่ อศส.อนุมัติให้บริษัท นครสวรรค์ค้าข้าว จำกัด บรรจุถุงขนาด 4 ก.ก. ค่าจัดทำถุงละ 12.20 บาท

ดังนั้น กลุ่มเอกชนอาจจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากกระทรวงพาณิชย์ ทบทวนผลประมูลครั้งนี้ เพราะ การที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) อนุมัติให้ อคส.นำข้าวสาร 5% จากสต็อกรัฐบาล 1 แสนตัน บรรจุ ถุง 5 กิโลกรัม มาเปิดประมูลในช่วงน้ำท่วมหนัก และรัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดราชการ ทำให้บริษัท เจียเม้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตข้าวถุงรายเดียวที่ตั้งอยู่ใกล้กระทรวงสุดใน ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี ได้เปรียบรายอื่น

ทางเจียเม้งจึงเสนอราคาสูงกว่าปกติ 2 เท่า จาก 12.20 บาท เป็น 26 บาท ทั้งที่ขนาดบรรจุเพิ่มจากครั้งแรก เพียง 1 ก.ก. จาก 4 ก.ก. เป็น 5 ก.ก. หากมีจำนวนผู้ประมูลมากกว่านี้รายอื่นก็ทำได้ในราคาไม่ถึงถุงละ 20 บาท

"ผู้ประกอบการส่วนใหญ่รู้ว่าประมูลครั้งนี้มีพิรุณ จึงไม่ยอมเข้าร่วม แต่การเสนอถุงละ 26 บาท คงจะต้อง ร้องเรียนเพราะราคาสูงเกินจริง หากเปิดให้แข่งขันกันรัฐจะประหยัดกว่านี้ เนื่องจากต้นทุนพลาสติกเพิ่มไม่มาก ตอน แรกมีข้าวผู้ชนะประมูลตั้งราคาแค่ 14 บาท ภายหลังปรับเป็น 26 บาท"

ด้านนางอัจฉรารัตน์ (พุกพอกสิน) ธนะเจริญ เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (ข้าวคั่ว) บริษัท เจียเม้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมยื่นซองประมูล กล่าวว่า อคส.ไม่ได้แจ้งบริษัทเลื่อนประมูลจากวันที่ 28 ตุลาคมหรือไม่ ทางบริษัทได้ เตรียมเอกสารเพื่อร่วมประมูลอยู่แล้วจึงได้เดินทางมา โดยตั้งราคาไว้ถุงละ 26 บาท รวมค่าใช้จ่ายการปรับปรุง บรรจุ ถุง และจัดส่งกระจายสินค้าด้วย ซึ่งต่ำกว่าราคากลางของ อคส.ที่แจ้งที่ประชุมจะใหญ่ถุงละ 30 บาท

"ขณะนี้ทราบผลประมูลแล้ว กำลังรอนหนังสือยืนยันเพื่อทำสัญญาและวางค้ำประกันราว 520 ล้านบาท รวมทั้ง รอรับแบบถุงจาก อคส. คาดการณ์จะทำได้ทันที เพราะมีโรงงานอยู่ใน ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่ได้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม แห่งที่ 2 อยู่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา มีกำลังการผลิตพร้อม ส่วนเงื่อนไข การส่งมอบเป็นไปตามสัญญาที่จะเซ็น"

รายงานข่าวระบุว่า การเปิดประมูลรอบนี้ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความล่าช้า เพราะ กขช.อนุมัติให้เปิดประมูล ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2554 แต่นายสุรศักดิ์ ศรีประภา รักษาการผู้อำนวยการ อคส. มีหนังสือแจ้งเมื่อ 27 ตุลาคม ยืนยัน กำหนดเวลาเดิมคือวันที่ 28 ตุลาคม ซึ่งตรงกับช่วงรัฐบาลมีคำสั่งให้หน่วยงานราชการในพื้นที่ประสบอุทกภัยหยุดทำ การระหว่าง 27-31 ตุลาคม แต่ อคส.มีหนังสือแจ้งประกาศในเช้า 27 ตุลาคม เพื่อเดินทางประมูลต่อไป

ทำให้อีก 13 บริษัทที่ร่วมยื่นซองประมูลลอตแรกไม่ได้เข้าร่วมประมูลและเข้าร่วมสังเกตการณ์เลย ไม่ว่าจะเป็น บริษัท โกลเด้นท์ เกรน จำกัด อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี บริษัท พงษ์ลาม จำกัด จ.ปทุมธานี หรือบริษัท นครสวรรค์ คำข้าว จำกัด บริษัท เอกไรซ์ จำกัด บริษัท พิจิตรร่วมเจริญ 2 ไรซ์ จำกัด บริษัท วิงออน ไรซ์ จำกัด บริษัท สิงโต ทองไรซ์ บริษัท ออโรรา เอ็กซ์สปอร์ต จำกัด บริษัท โรงสีบุญส่งบ้านแพน จำกัด บริษัท อีสเทิร์นไรซ์ จำกัด บริษัท เอเชีย โกลเด้นท์ไรซ์ จำกัด และบริษัท โตมี อินเตอร์เทรด จำกัด

นายเศกสรรค์ สุทิน นักบริหาร 8 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารสินทรัพย์ อคส. ประธาน คณะกรรมการเปิดซองครั้งนี้ เปิดเผยว่า การประมูลครั้งนี้เป็นมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนที่ภาครัฐต้องการทำโดยเร็ว ที่สุด และทางคณะกรรมการทั้งหมด 6 คน มีอำนาจตามระเบียบพัสดุที่จะพิจารณาต่อรองราคาหรือคัดเลือกผู้เสนอ ราคารายใดที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ เป็นสำคัญ อาจจะเป็นรายเดียว หรือหลายรายก็ได้

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

นักวิเคราะห์ชี้ข้าวไทยอาจกระทบราคาข้าวโลกไม่มาก

เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์ซีเอ็นบีซี อ้างทัศนะของนายอะบ่าห์ โอฟอน (Abah Ofon) นักวิเคราะห์สินค้าโภค ภัณฑ์ทางการเกษตร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Agricultural Commodities Analyst, Global Research at Standard Chartered bank) ว่า สถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นหายนะและหมดหวัง ปริมาณข้าวยังมีเพียงพอทั้งในระดับ โลกและในไทย ซึ่งจะช่วยชดเชยการขาดข้าวระยะสั้นได้ ประเทศผู้ส่งออกข้าวรายอื่น เช่น อินเดีย เวียดนาม พม่า จะ ช่วยชดเชยข้าวไทยในตลาดโลก ขณะที่การเพาะปลูกนอกฤดูในไทยช่วงเดือนธันวาคม จะช่วยชดเชยข้าว ภายในประเทศ ทางกรมไทยคาดว่าจะมีข้าวเสียหายราว 6 ล้านตัน แต่กระทรวงเกษตรสหรัฐประเมินว่า ไทยยังมีข้าว

คงคลังอยู่มากกว่า 5 ล้านตัน นายโอฟอน กล่าวด้วยว่า ราคาข้าวไทยแต่ละระดับสูงสุดที่ตันละ 630 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 18,900 บาท) เป็นราคาคาดการณ์ของไตรมาส 4 ปีนี้ แต่คาดว่าราคาเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ที่ตันละ 615 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 18,450 บาท) ก่อนจะทยอยลดลงในปีหน้า

ด้านนายอัฟตาร์ ซันดู (Avtar Sandu) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสินค้าโภคภัณฑ์เอเชีย บริษัทฟิลลิปฟิวเจอร์ (Senior Manager, Asian commodities, Phillip Futures) เชื่อว่า ราคาข้าวโลกจะถูกระทบเพราะนโยบายรับจำนำของรัฐบาลไทยมากกว่าน้ำท่วม ไทยยังมีข้าวคงคลังอยู่มากแต่ราคาปรับขึ้นแล้วตั้งแต่ก่อนเกิดน้ำท่วม

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์พีเพิลส์เดลีของจีนอ้างรายงานแนวโน้มอาหารฉบับล่าสุดที่ธนาคารโลกเผยแพร่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนว่า น้ำท่วมไทยอาจทำให้ตลาดอาหารโลกโดยเฉพาะข้าวเกิดความผันผวนในระยะสั้น

ตัวเลขการประเมินเบื้องต้นของไทยเมื่อปลายเดือนก่อนชี้ว่า น้ำท่วมอาจทำให้ผลผลิตข้าวของไทยลดลงเหลือ 19 ล้านตัน จากเดิมที่คาดว่าจะผลิตได้ 25 ล้านตัน หรือลดลงเกือบร้อยละ 25 สมาคมผู้ค้าข้าวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ราคานำเข้าข้าวไทยจะขยับขึ้นร้อยละ 20 จากราคาตันละ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 36,000 บาท) หากสถานการณ์น้ำท่วมยังยืดเยื้อ

นักวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยระหว่างประเทศศึกษาเอส ราชารัตนัม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันทยางในสิงคโปร์ มองว่า ปริมาณข้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในไทยอย่างแน่นอน ซึ่งอาจทำให้ราคาอาหารของประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ปรับขึ้นไปอีก นักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่า ผลผลิตข้าวในไทยที่ลดลงจะทำให้ประเทศในเอเชียเผชิญแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อมากขึ้นกว่าเดิม

ที่มา สำนักข่าวไทย

กสิกรไทย คาดราคาข้าวไทย-เวียดนามพุ่งจากอุทกภัย มีอินเดียเป็นทางเลือกใหม่

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยดัชนีราคาข้าวเดือนตุลาคม 2554 มีแนวโน้มสูงขึ้น ต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 จากปัจจัยหนุนสำคัญ คือ การเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะไทย และเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 และ 2 ของโลก

อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากการที่อินเดียกลับมาส่งออกข้าวขาวและข้าวเหนียว โดยคาดว่าเริ่มส่งออกตั้งแต่ไตรมาส 4/54 ทำให้ประเทศผู้ซื้อข้าวหันไปซื้อข้าวจากอินเดียที่ราคาถูกกว่าข้าวไทยและเวียดนาม

สำหรับในเดือนตุลาคม 2554 ดัชนีราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้นไปแต่ละระดับ 193.50 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน (MoM) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) เนื่องจากข้าวนาปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทยอยออกสู่ตลาด ซึ่งพื้นที่ปลูกไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะพื้นที่ดอน และคุณภาพข้าวอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากปริมาณน้ำเพียงพอ กอปรกับการเริ่มดำเนินการมาตรการรับจำนำข้าว

ส่วนดัชนีราคาขายส่งหน้าโรงสี และดัชนีราคาส่งออกยังมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยดัชนีราคาขายส่งหน้าโรงสีในเดือนตุลาคมอยู่ในระดับ 189.93 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ส่วนดัชนีราคาส่งออกข้าวทุกประเภทของไทยเพิ่มขึ้นไปที่ระดับ 184.75 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 MoM และร้อยละ 10.6 YoY เนื่องจากบรรดาโรงสีเร่งกว้านซื้อข้าวเก็บเข้าสต็อกในช่วงผลผลิตข้าวนาปีรอรอบ 2 ในพื้นที่ภาคกลาง และข้าวนาปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกสู่ตลาด โดยแข่งขันกับโรงสีที่รับจำนำข้าว เนื่องจากวงการค้าข้าวประเมินว่าปริมาณผลผลิตข้าวนาปีจะมีแนวโน้มลดลง จากปัญหาอุทกภัยทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวในช่วงปลายปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ด้านดัชนีราคาข้าวส่งออกข้าวขาว 5% ทั้งของไทยและเวียดนามในเดือนตุลาคม 2554 ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 161.29 และ 174.00 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 และ 2.4 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2554 เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมสร้าง

ความเสียหายให้กับผลผลิตทั้งข้าวนาปรังรอบสองในพื้นที่ภาคกลาง และผลผลิตข้าวนาปีบางส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นในเดือนตุลาคมเริ่มมีอัตราที่ชะลอลง หลังจากที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เนื่องจากประเทศผู้ซื้อต่างประเทศหันไปซื้อข้าวจากอินเดียแทน ทำให้คำสั่งซื้อข้าวของไทยลดลง ในขณะที่เวียดนามรับคำสั่งซื้อเต็มไปจนถึงช่วงไตรมาส 1/55

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 ดัชนีราคาข้าวของไทยหดตัวร้อยละ 0.8 ในขณะที่ดัชนีราคาส่งออกข้าวของเวียดนามเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แสดงให้เห็นว่าราคาข้าวเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาของปีนี้ และเริ่มขยับเข้ามาใกล้กับราคาส่งออกข้าวของไทยมากขึ้น โดยได้รับอานิสงส์จากการที่ประเทศผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากเวียดนามที่มีราคาถูกกว่าไทย

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย คาดว่าปริมาณการส่งออกข้าวของไทยในช่วงที่เหลือของปี 2554 น่าจะอยู่ในระดับเฉลี่ยประมาณ 0.56 ล้านตัน/เดือน ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวทั้งปีอยู่ในระดับ 10.5 ล้านตัน เนื่องจากยังต้องเผชิญการแข่งขันทั้งจากเวียดนามและอินเดีย ในขณะที่ราคาข้าวส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 2554 น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยผู้ส่งออกข้าวคาดการณ์ว่า หลังน้ำลดราคาข้าวขาว 100% เกรดบีของไทยน่าจะพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 850 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (ประมาณ 25,500 บาท/ตัน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.7 จากช่วงปลายเดือนตุลาคม ในขณะที่ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามก็มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่คาดว่าอาจจะปรับขึ้นเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น เนื่องจากทางรัฐบาลเวียดนามควบคุมการปรับขึ้นของราคาส่งออกข้าว โดยเกรงผลกระทบต่อปัญหาเงินเฟ้อในประเทศ ซึ่งราคาขายปลีกข้าวสารขยับขึ้นตามราคาขายส่ง และราคาส่งออก

ประเด็นที่จะต้องติดตาม คือ ปัญหาน้ำท่วมส่งผลให้ชาวนาในพื้นที่ภาคกลางต้องเลื่อนการปลูกข้าวนาปีไปอีกอย่างน้อย 1-2 เดือน และรัฐบาลอาจต้องพิจารณาขยายมาตรการรับจำนำข้าวนาปีออกไปอีก 1-2 เดือนเช่นกัน (จากเดิมที่กำหนดสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์) รวมทั้งการพิจารณามาตรการรับจำนำข้าวสำหรับข้าวนาปรังที่จะออกสู่ตลาดในช่วงกลางปี 2555 ด้วย เนื่องจากคาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตข้าวนาปรังในปี 2555 จะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการปลูกชดเชยความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงปลายปี 2554 และการที่ราคาข้าวอยู่ในเกณฑ์สูงยังเป็นแรงจูงใจให้ชาวนาเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าว

นอกจากนี้ ยังต้องติดตามผลผลิตข้าวของเวียดนามที่จะออกสู่ตลาดในช่วงไตรมาส 3/54 (ผลผลิตประมาณร้อยละ 30 ของผลผลิตข้าวทั้งปี) ซึ่งมีผลต่อทิศทางราคาข้าวในช่วงเหลือของปี 2554 และช่วงต้นปี 2555

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ คาดเดือนพ.ย.-ธ.ค.มีข้าวเข้าโครงการจำนำร่วม 10 ล้านตัน

นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าว คาดว่าในช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค.นี้ จะมีข้าวเข้าสู่โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปี 54/55 ประมาณ 10 ล้านตันข้าวเปลือก เพราะผลผลิตข้าวจะออกมากในช่วง 2 เดือนนี้ ประกอบกับ พื้นที่น้ำท่วมเริ่มทุเลาลง เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้ว จึงต้องเตรียมความพร้อมของโรงสีให้เพียงพอกับปริมาณข้าวที่จะเข้ามา หลังจากในเดือนต.ค. มีข้าวเข้าสู่โครงการรับจำนำเพียง 300,000-400,000 ตันเท่านั้น เพราะปริมาณข้าวยังออกสู่ตลาดน้อย และเกิดปัญหาน้ำท่วม

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เร่งทำสัญญากับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการให้ครบตามเป้าหมายกว่า 700 แห่ง จากปัจจุบันที่มีโรงสีทำสัญญาแล้วประมาณ 400 โรง โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พ.ย.นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวนา ที่จะนำข้าวมาร่วมโครงการ ส่วนการรับจำนำข้าวข้ามเขต โดยการอนุญาตให้โรงสีเข้าไปรับจำนำข้าวต่างพื้นที่นั้น จะพิจารณาเป็นกรณีตามความเหมาะสม และจะตั้งคณะทำงาน โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน พิจารณา พร้อมกำชับให้มีมาตรการป้องกันการนำเข้ามาปลอมปนกันนั้น

พร้อมยอมรับว่า ปัจจุบัน อคส.เหมือนเป็นจำเลยของสังคม เนื่องจากมักถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังสั่งการให้จัดทำแผนการจัดหารายได้ เพราะขณะนี้ มีหนี้สิน สะสมหลายพันล้านบาท

"ผมได้สั่งการให้ อคส.ไปคิดมาว่า จะมีแผนการจัดหารายได้ยังไงบ้าง เพราะมีหนี้สินสะสมจำนวนมาก แต่เบื้องต้น เห็นว่า สิ่งที่สามารถทำได้เลย เช่น การบริหารจัดการข้าวสารจำนวน 100,000 ตันที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) อนุมัติให้นำมาทำข้าวถุงธงฟ้า ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้ส่วนหนึ่งประมาณ 50-100 ล้านบาท" นายภูมิ กล่าว

ส่วนการคัดสรรผู้อำนวยการ อคส.คนใหม่นั้น นายภูมิ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดสรร คาดจะได้ตัวผู้อำนวยการคนใหม่เร็ว ๆ นี้

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวในขณะนี้ พบว่ายังทรงตัวและต่ำกว่าราคาปรับจำนำเฉลี่ยต้นละประมาณ 3,000 บาท โดยข้าวขาวต้นละ 12,000 บาท จากราคาปรับจำนำต้นละ 15,000 บาท ข้าวหอมมะลิต้นละ 17,000 บาท จากราคาปรับจำนำต้นละ 20,000 บาท ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากการสร้างกระแสข่าวในต่างประเทศว่าข้าวไทยเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่ จนไม่สามารถส่งมอบได้ ทำให้ผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากอินเดีย และเวียดนามแทน ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงราคาข้าวควรจะสูงขึ้นไปมากกว่านี้แล้ว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รับจำนำข้าว 51 จังหวัดต่ำ 4 แสนตัน อีสานโหมโรง-โรงสีขาดมาตรการห้ามขนย้าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บริหารจัดการโครงการรับจำนำข้าวสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้สรุปข้าวเปลือกที่เกษตรกรทยอยมาจำนำล่าสุดช่วงพฤศจิกายนนี้รวมทั้งประเทศ 3 ภาค รวม 51 จังหวัด โรงสี 675 แห่ง เปิดได้ 300 แห่ง มีข้าวเพียง 327,151 ตัน แบ่งเป็นข้าวเปลือกเจ้า 3.17 แสนตัน ข้าวหอมมะลิ 1,625 ตัน จากเป้าหมายทั้งหมดที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้เกือบ 10 ล้านตัน

อันดับ 1 ภาคเหนือ 14 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 2.13 แสนตัน มีทั้งข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเหนียว ปริมาณเรียงตามลำดับที่โรงสีรับจำนำจากเกษตรกร ได้แก่ กำแพงเพชร 3.9 หมื่นตัน เพชรบูรณ์ 3.8 หมื่นตัน พิษณุโลก 3.4 หมื่นตัน อุทัยธานี 2.3 หมื่นตัน นครสวรรค์ 2.1 หมื่นตัน อุดรดิตถ์ 1.9 หมื่นตัน สุโขทัย 1.8 หมื่นตัน เพชรบูรณ์ 1.3 หมื่นตัน เชียงราย 7,164 ตัน และเชียงใหม่น้อยที่สุดเพียง 3,432 ตัน

อันดับ 2 ภาคกลาง 21 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 1.03 แสนตัน มีปริมาณเรียงตามลำดับที่โรงสีรับจำนำจากเกษตรกร ได้แก่ ชัยนาทมากที่สุด 1.8 หมื่นตัน นครปฐม 1.5 หมื่นตัน สุพรรณบุรี 1.3 หมื่นตัน เพชรบุรีกับสระบุรีใกล้เคียงกัน 1 หมื่นตัน เฉลี่ยอยู่ในช่วง 5,000-7,000 ตัน มีลพบุรี ราชบุรี เฉลี่ยอยู่ในช่วง 3,000-4,000 ตัน มีสิงห์บุรี ฉะเชิงเทรา เฉลี่ยอยู่ในช่วง 1,000-2,000 ตันมีกาญจนบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ส่วนที่เหลือน้อยกว่า 1,000 ตันมีสมุทรสาคร 988 ตัน กรุงเทพมหานคร 813 ตัน นครนายก 708 ตัน ประจวบคีรีขันธ์ 677 ตัน สมุทรปราการน้อยที่สุด 322 ตัน

อันดับ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 3,976 ตัน มีเกษตรกรเพียง 4 จังหวัดเท่านั้นที่สามารถนำข้าวเปลือกมาเข้าร่วมโครงการรับจำนำกับโรงสี ได้แก่ นครราชสีมาเป็นจังหวัดเดียวที่มีข้าวเปลือกเจ้าจำนำ 2,359 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวหอมมะลิทั้งหมด 1,417 ตัน จากบุรีรัมย์ 8 ตัน หนองคาย 1,309 ตัน อุบลราชธานี 300 ตัน

แหล่งข่าวระดับสูงจากวงการโรงสียืนยันว่า จนถึงขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้เร่งแก้ปัญหากรณีที่มีบุคคลอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์การคลังสินค้า (อคส.) ขอให้ผู้ประกอบการเปิดโกดังรับมอบข้าวก่อนได้แต่จะต้องจ่ายกระแสเงินสด 2 บาท/เดือน ซึ่งหากกรณีนี้ยังไม่ชัดเจนผลที่จะตามมาคือ ช่วง 2 สัปดาห์แรกเดือนพฤศจิกายนนี้ระหว่าง 1-15 พฤศจิกายน 2554 เป็นช่วงฤดู เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวเพิ่มขึ้น แต่โรงสีในพื้นที่ที่

ประเทศยังเปิดไม่ได้ ส่งผลให้ส่งมอบเข้าคลังไม่ได้ด้วยเช่นกันตามระเบียบจะต้องจ่ายค่าปรับหากเป็นข้าวหอมมะลิ 3 บาท/วัน ข้าวขาว 2 บาท/วัน ยังมีปริมาณมากก็จะต้องแบกรับต้นทุนสูงตามขึ้นไป

ส่วนเงื่อนไขซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ของผู้ประกอบการโรงสีคือ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำชุดที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน มีอำนาจชี้เป็นชี้ตายพร้อมทั้งสร้างข้อจำกัดมากเกินไป ดังนั้นหลังจากรัฐบาลเปิดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 15,000 บาท ข้าวหอมมะลิต้นละ 20,000 บาท แต่ผ่านไป แล้วเกือบ 1 เดือน มีโรงสีที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมเป็นหลักพันแห่งก็จริง แต่เปิดบริการเพียง 20% เท่านั้น โดยเฉพาะใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าท่วมเบาบางกว่าภาคกลางและภาคเหนือ แต่แทบจะไม่มีข้าวเปลือกเข้าโครงการน้อย มากรวมทั้ง 16 จังหวัดแล้วยังไม่ถึง 4,000 ตัน

อย่างไรก็ตาม จากตัวเลขโรงสีทั่วประเทศแจ้งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ วันแรกเมื่อ 7 ตุลาคม 2554 จำนวน 671 แห่ง ผ่านมาเกือบเดือนมี 675 แห่ง เพิ่มขึ้นเพียง 6 แห่ง แต่กลับเปิดรับจำนำได้แค่ 300 แห่งเท่านั้นประมาณ 45%

สำหรับประกาศฉบับใหม่ของนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา เป็นประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเรื่องการควบคุมขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร แจ่งปริมาณ สถานที่เก็บและจัดทำบัญชีควบคุมสินค้าข้าวเปลือก โดยมีสาระสำคัญที่สร้างความล่งแก่ผู้ประกอบการโรงสีส่วนใหญ่คือห้ามขนย้ายข้าวเปลือกหรือข้าวสารที่มีปริมาณตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไปเข้ามาในจังหวัดคือ กากสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองบัวลำภู และอุดรธานี พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการใหม่ล่าสุดซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนั่นคือ ห้ามขนย้ายข้าวเปลือกเข้า-ออกจาก 23 จังหวัด อาทิ จันทบุรี ตราด สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร กรณีได้รับยกเว้นก็ต่อเมื่อเลขาธิการ หรือผู้ซึ่งเลขาธิการหรือประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมีหนังสืออนุญาตเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามต้องรับโทษตามกฎหมาย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วง วันที่ 1-31 ต.ค. 2554 มีจำนวน 441,339 ตัน มูลค่า 242.083 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 31 ต.ค. 2554 มีจำนวน 6.319 ล้านตัน มูลค่า 3.058 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 8% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สมาคมอาหารคาดว่าในช่วง 2 เดือนสุดท้ายจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 700,000 ตัน ส่งผลให้ในปีนี้ สามารถส่งออกข้าวได้มากกว่า 7 ล้านตัน

ผู้ส่งออกเวียดนามเปิดเผยว่า ในเดือนที่ผ่านมาผู้ส่งออกไม่ได้ทำสัญญาขายข้าว เนื่องจากมีการแข่งขันด้านราคากับประเทศอินเดีย และปากีสถานซึ่งมีราคาถูกกว่า โดยในขณะนี้ผู้ส่งออกได้ซื้อข้าวเพื่อส่งมอบตามสัญญาที่ยังค้างอยู่เท่านั้น

ทั้งนี้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ 570 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวอินเดีย และปากีสถานอยู่ที่ 470 และ 450 เหรียญสหรัฐต่อตันตามลำดับ

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

หนังสือพิมพ์จาการ์ต้า โพสต์ ของอินโดนีเซียรายงานว่า ผลผลิตธัญพืชที่สำคัญของอินโดนีเซียที่ลดลงในปีนี้ ผนวกกับภาวะขาดแคลนข้าวในตลาดโลก อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศและทำให้ราคา

สูงขึ้นด้วย ขณะที่อินโดนีเซียกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสภาพอากาศและภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก

นักเศรษฐศาสตร์เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอุปทานภายในประเทศ เพื่อช่วยหาราคาและกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจของอินโดนีเซียที่ต้องพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศนั้น ยังคงมีเสถียรภาพในขณะที่การนำเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าว ควรจะเป็นแหล่งสุดท้าย เมื่อพิจารณาถึงราคาที่สูงขึ้นในตลาดโลก

สำนักงานสถิติแห่งชาติของอินโดนีเซีย (The Central Statistics Agency; BPS) คาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวของอินโดนีเซียอาจลดลง 1.63% หรือ 1.08 ล้านตัน สู่ระดับ 65.39 ล้านตันในปีนี้ เนื่องจากการลดลงของพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตเฉลี่ย

ทั้งนี้ สภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงส่งผลให้อินโดนีเซียมียอดผลผลิตข้าวและอุปทานที่ลดลงในช่วงระหว่างสิ้นปีที่ผ่านมาถึงเดือนมกราคมปีนี้ และทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 21 เดือนที่ระดับ 7.02% ในเดือนมกราคม

ทั้งนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประชุมร่วมกับหลายประเทศ ซึ่งรวมทั้ง ประเทศไทยและเวียดนามถึงความสำคัญ

ของข้าว ซึ่งทั้งสองประเทศได้ลงนามร่วมกับอินโดนีเซียในการส่งออกข้าวให้กับอินโดนีเซียในปริมาณ 1 ล้านตันต่อปี

ด้านนายฮัตตา ราจาสา รัฐมนตรีประสานงานของอินโดนีเซียกล่าวว่า สำนักงานพลานุการของอินโดนีเซีย (State Logistics Agency; Bulog) มียอดสต็อกข้าวที่ 1.5 ล้านตัน และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดเป็น 2 ล้านตันภายใน

ไป

[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\) และ Riceonline.com](#)

สิงคโปร์

เว็บไซต์ทูเดย์ออนไลน์ในสิงคโปร์รายงานว่ นายเซียะ เกียนเป็ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอ็นทียูซี แฟร์ไพร์ซ์ ผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ในสิงคโปร์ แถลงข่าวว่า จะไม่ขึ้นราคาข้าวนำเข้าจากไทยไปจนถึงสิ้นปีนี้ หลังมีกระแสข่าวว่าข้าวไทยจะขึ้นราคาเพราะน้ำท่วม โดยได้เริ่มกระจายแหล่งนำเข้าข้าวตั้งแต่ปี 2550 แม้ไม่มีภูมิคุ้มกันราคาผันผวน แต่ด้วยความเป็นสหกรณ์ จึงจะคงราคาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ความต้องการข้าวไทยลดลงจาก 95% เมื่อปี 2550 เหลือ 75% ในปีนี้ ส่วนทางกับความต้องการข้าวเวียดนามที่มียอดขยายเพิ่มขึ้น 25% ต่อปี ขณะนี้แฟร์ไพร์ซ์มีข้าวไทยและข้าวเวียดนามคงคลังอยู่ 3 เดือน และ 4 เดือนตามลำดับ ดังนั้น จึงสามารถคงราคาข้าวไทยได้จนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น และคงราคาข้าวหอมมะลิจากเวียดนามได้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าหลังพ้นวันตรุษจีนไปแล้ว

แฟร์ไพร์ซ์เปิดเผยด้วยว่า นอกจากนำเข้าข้าวจากไทยและเวียดนามแล้ว ยังนำเข้าจากกัมพูชา อินเดีย ออสเตรเลีย ปากีสถาน สหรัฐ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และในบรรดาข้าวที่นำเข้าทั้งหมด 10 ยี่ห้อ มีเพียงยี่ห้อแฟร์ไพร์ซ์ โกลด์ไทยหอมมะลิที่ขึ้นราคาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 จาก 12.25 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 294 บาท) ต่อ 5 กิโลกรัม เป็น 12.80 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 307.20 บาท) ในปัจจุบัน ขณะที่ข้าวยี่ห้ออื่นราคาเท่าเดิม บางยี่ห้อราคาลดลงมากถึง 5 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 120 บาท)

[ที่มา สำนักข่าวไทย](#)

กัมพูชา

นาย Cham Prasidh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาให้สัมภาษณ์ ภายหลังจากกลับจากการเข้าร่วมงาน the International Rice Exhibition 2011 ที่ดูไบ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่ากัมพูชากำลังมองไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออิมิเรตส์ในฐานะที่จะเป็นนายหน้าค้าข้าว (broker) ให้กัมพูชาเพื่อขยายฐานลูกค้าในตลาดตะวันออกกลาง เพราะในปัจจุบันนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออิมิเรตส์ถือได้ว่าเป็นแหล่งส่งออกข้าวต่อ (Re-export) ไปยังประเทศที่สามารถในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา

ทั้งนี้ก็มีพวุกำลังหาทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับดูไบ รวมถึงการค้าข้าวและสินค้าเกษตรอื่น ๆ ด้วย
ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอาหารเปิดเผยว่า รัฐบาลจะขายข้าวให้แก่ประเทศเนปาล บังกลาเทศ และศรีลังกา โดยผ่านช่องทางรัฐบาลต่อรัฐบาล ส่วนกรณีของอินโดนีเซียนั้นจะต้องไปหาซื้อข้าวจากเอกชนเอง (business-to-business or B2B) หลังจากที่เมื่อเดือนที่ผ่านมา คณะผู้แทนเจรจาจากอินโดนีเซียได้เดินทางไปเยือนอินเดียเพื่อขอซื้อข้าวจากอินเดียจำนวน 500,000 ตัน

ทั้งนี้อินโดนีเซียต้องการซื้อข้าวที่พร้อมจะส่งมอบจำนวน 250,000 ตัน อย่างไรก็ตามอินเดียได้ยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนให้อินโดนีเซียลดภาษีส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ (crude palm oil) ด้วย เพราะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปาล์มของอินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2011/12 ซึ่งเริ่มต้นเมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 4 พ.ย. สามารถจัดหาข้าวได้แล้ว 9.04 ล้านตัน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลอินเดียมียสต็อกข้าวประมาณ 20.3 ล้านตัน (รัฐบาลกำหนดสต็อกขั้นต่ำที่ต้องมีไว้ (The buffer and strategic reserve norms) ที่ 5.4 ล้านตัน) ส่วนสต็อกข้าวสาธิมีประมาณ 31 ล้านตัน (รัฐบาลกำหนดสต็อกขั้นต่ำไว้ที่ 11.3 ล้านตัน)

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการรัฐพีชอิรัก (GRAIN BOARD OF IRAQ) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวขาวเมื่อวันที่ 23 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวจากอูรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน ในราคาประมาณ 550 เหรียญสหรัฐต่อตัน นอกจากนี้ยังได้ซื้อเพิ่มจากอินเดียอีก 2 ล็อต และจากบราซิล 1 ล็อต ราคาประมาณ 535-550 เหรียญสหรัฐต่อตัน C&F

ที่มา Riceonline.com